

“ปาล์ม” ไม้ประดับให้ประโยชน์

ปาล์ม นอกจากจะปลูกเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนแล้ว ยังสามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้อีกด้วย เพราะมีรูปทรงที่แปลกตา ใช้ตกแต่งสถานที่ ให้ความร่มรื่น สร้างทัศนียภาพสวยงาม การปลูกปาล์มประดับเพื่อการค้ามักจะปลูกกันหลายชนิด และมีไว้หลายขนาดเพื่อจำหน่ายให้กับนักจัดสวน หรือผู้นิยมไม้ตระกูลปาล์ม สวนในที่ต่าง ๆ มักจะมีปาล์มเข้าไปเป็นส่วนประกอบ ช่วยเพิ่มความงดงามอยู่เสมอ นอกจากนั้นปาล์มยังสามารถนำมาปลูกในกระถางวางประดับภายในอาคารก็สวยงามไม่แพ้ไม้ประดับในร่มชนิดอื่น ๆ จึงมีผู้สนใจในการปลูกปาล์มเพื่อการค้าหรือปลูกเป็นไม้ประดับบ้านกันมากขึ้น

รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และเป็น **ผู้ดูแล “สวนแสนปาล์ม”** ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มก.กำแพงแสน ได้กล่าวว่า สวนแสนปาล์ม เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ปาล์มชนิดต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย การปลูก การดูแล

รักษา และการใช้ประโยชน์ของต้นปาล์ม เพื่อเป็นการถวายเป็นความรักภักดี และร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี นอกจากนี้ สวนแสนปาล์ม ยังเปิดอบรมการปลูกปาล์ม และแจกจ่ายพันธุ์ปาล์มให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย

ปัจจุบันการปลูกปาล์มประดับมักจะปลูกกันหลายชนิดและมีหลายขนาดเพื่อจำหน่ายให้กับนักจัดสวน หรือผู้นิยมไม้ตระกูลปาล์ม ข้อดีของปาล์ม คือ มีลำต้นสูงไม่บังตา ใบไม่ร่วงหล่นง่ายไม่เสียเวลากวาด รูปทรงไม่เปลี่ยนแปลง เพราะปาล์มมียอดเดี่ยวเท่านั้น มีสีสันของใบหลากหลาย เช่น สีแดง (ตาลแดง หมากแดง) สีเหลือง (หมากเหลือง หมากนวลสีทอง ตาลเหลือง) สีฟ้า (ตาลฟ้า เม็กซิกันบลูปาล์ม) สีขาวนวล (แวกซ์ปาล์ม อินทผลัมใบเงิน) ลักษณะผิวของลำต้นมีหลายแบบ เช่น ผิวเรียบ เป็นรอยปุ่ม ขรุขระ เป็นปุ่มปม มีหนาม มีรอยข่วน มีเส้นใบปกคลุม ใช้ประดับได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง และปลูกได้เกือบทุกสภาพพื้นที่



การเลือกพิจารณาปาล์มเพื่อนำมาปลูกเป็นการค้า รศ.ชูเกียรติ ได้แนะนำว่า ระบบการปลูกปาล์มระดับทั่วไปมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันตามสภาพและขนาดของพื้นที่ ตลอดจนเศรษฐกิจของผู้ปลูก ซึ่งผู้ปลูกต้องมีการวางแผนว่าจะผลิตปาล์มชนิดไหน และจะปลูกขายให้ใคร ซึ่งปาล์มระดับที่จะขายนั้นจะมีขนาดต่าง ๆ กัน เช่น ขายต้นกล้า ต้นขนาดกลาง ต้นใหญ่ และปลูกต้นใหญ่ไว้เก็บเมล็ดขาย สำหรับปัจจัยการผลิตเพื่อการค้า ผู้ปลูกปาล์มต้องมี น้ำหรือแหล่งน้ำที่เพียงพอและต้องพิจารณาถึงคุณภาพน้ำด้วย การคมนาคมจะต้องสะดวกใกล้กับแหล่งการค้า ต้องพิจารณาถึงแรงงานคนและเครื่องจักร รวมไปถึงแหล่งวัตถุดิบ เช่น ดิน ปุ๋ยคอก เปลือกถั่วลิสง ชี้เก่าแกลบ กระจ่าง ฯลฯ สำหรับการเลือกชนิดของปาล์มที่จะปลูกเพื่อตกแต่งสถานที่หรือเพื่อการค้าต้องพิจารณา คือ ต้องสวยงามเป็นที่นิยม ปลูกเลี้ยงง่าย โตเร็ว และไม่ยุ่งยากในการดูแลรักษา หาพันธุ์ได้ง่าย ขุดย้ายง่าย ตั้งตัวเร็ว และมีราคาดีหรือราคาค่อนข้างสูง



สำหรับผู้สนใจในการปลูกปาล์ม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการตลาดเพื่อการส่งออกพันธุ์ปาล์ม รุ่นที่ 1" ระหว่างวันที่ 7 - 10 มิถุนายน 2551 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรแห่งชาติ มก. กพส. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีเกี่ยวกับพันธุ์ปาล์มเพื่อการส่งออก เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์การตลาด เทคนิคการส่งออกพันธุ์ปาล์มเพื่อการค้า การแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้ผลิตจากภาคเอกชน และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (034)281650-1, 08-9818-3754 หรือที่ <http://naetc.eto.kps.ku.ac.th>